



“Đôi thời cuộc đời, đó là lý tưởng mà ĐTC TGM Phaolô Bùi Văn Đc (ĐTGM Phaolô) đã chọn và sống trong suốt đời mình”; ĐTC Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (ĐHY Phêrô) đã phát biểu như thế khi giêng trong Thánh Lễ an táng ĐTC TGM Phaolô Đc c hành lúc 8g th B y 17.3.2018 t i Trung tâm M c v TGP Sài Gòn.

ĐTC TGM Giuse Nguyễn Chí Linh -Chủ tịch HĐGMVN- đã chủ trì Thánh Lễ. Đồng tế với ngài có ĐHY Phêrô, ĐHY GB Ph m Minh M n, 31 Giám m c, cùng khoảng 700 linh m c trong và ngoài TGP Sài Gòn. Gần 12.000 người - gồm tu sĩ, giáo dân và đội di n chính quy n đ a ph ng- đã hiện di n trong Thánh Lễ này.

Trước Thánh Lễ, khi tiến lên lễ đài, các vị Giám m c đã đồng chung quanh linh c u và niệm m h ng kính ĐTC TGM Phaolô sau khi ĐTC TGM chủ tịch HĐGMVN nói i chia buồn cùng đ i gia đình TGP Sài Gòn và linh tông, huyết t c c a ĐTC TGM Phaolô.

Tiêu sử ĐTGM Phaolô đã được cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Ngọc -chủ tịch Hội đồng Linh mục Sài Gòn- đọc ngay sau đó. Nội tiếp, Cha Chấn hưng Phêrô Kiêu Công Tùng công bố ‘Thư chia buồn của ĐTC Phanxicô và B. Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc’; còn cha Giám đốc ĐCV Giuse Bùi Công Trác thì công bố ‘Thư chia buồn của ĐHY Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh’.

Khi sử Thánh Lễ, ĐTGM Giuse gọi lời chào và cảm ơn tất cả những người đã đến phụng viếng, chia buồn và hiệp dâng Thánh Lễ; đồng thời xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ĐTGM Phaolô.

Trong bài giảng, ĐHY Phêrô đã nói về sự hiệp nhất trong Chúa Ba Ngôi và trong Giáo Hội, về ‘đời sống của đời’ như một lý tưởng cao đẹp được ĐTGM Phaolô mài mòn theo đuổi suốt đời khi thi hành sự vâng phục Chúa sinh và hướng dẫn Dân Chúa, đồng thời cuộc đời, ĐTGM Phaolô đã có thể nói như Thánh Tông đồ Phaolô: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chiến đấu cùng đức tin và giành được niềm tin”.

Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt TGP Sài Gòn, Cha Tổng Đốc Ignatio đã có lời giảng về ĐTGM Phaolô, và Đức Giám mục Giuse nói lời tri ân Thiên Chúa cùng những người đã tận lòng yêu thương phân ưu với TGP đồng thời cầu nguyện cho vị cha chung kính yêu của TGP.

Sau Thánh Lễ, Đức cha Anton Vũ Huy Chấn hưng -Giám mục GP Đà Lạt- đã công hành nghi thức tiễn biệt ĐTGM Phaolô; và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm -Giám mục GP M. Tho- công hành nghi thức huy động, sau khi linh cữu ĐTGM được di chuyển vào nhà nguyện của trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ TGP. Thân xác ĐTGM Phaolô đã được yên nghỉ bên cạnh Đức cha TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức cha Giám mục phó tá Luy Phạm Văn Năm, sau hành trình 74 năm làm con Chúa, 48 năm sống đời linh mục và 19 năm trong sự vâng phục Giám mục.

Thánh Lễ đã kết thúc lúc 10g30, những người đồng người và tiếp tục vào ngôi nhà nguyện của để kính viếng phụng niệm mọi người và xin Đức Giám mục có chiêm ngắm: “Chúa là niềm vui của con”.

*Người n: WGPSG*